



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จาก กศจ.อื่น กรณีมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ได้ทุกชั้นตอนจนแล้วเสร็จ

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์จึงได้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความสมัครใจของ ผู้สอบแข่งขันได้ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเตรียมเอกสารและหลักฐานตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๓. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๔. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนี้แล้ว จะถูกยกเลิกบัญชีเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณรงค์ นาคชัยยะ)

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ลำดับที่เดิมตามประกาศ คณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัด	ตำแหน่ง เลขที่	สถานศึกษาที่จะบรรจุ และแต่งตั้ง โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด
๑	นายวัศพล พรหมตัน	ลำดับที่ ๓๓ ตามประกาศ คณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕	๑๑๗๖๓๑	โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์
๒	นางสาวสุจิตรา รวมทรัพย์	ลำดับที่ ๓๔ ตามประกาศ คณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕	๔๕๒๙๑	โรงเรียนไพศาลวิทย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์
๓	นายเสกสรรค์ คำมณี	ลำดับที่ ๓๗ ตามประกาศ คณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕	๗๓๒๔๖	โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์
๔	นางสาวเจนจิรา คำวโย	ลำดับที่ ๓๙ ตามประกาศ คณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕	๔๗๑๖	โรงเรียนวัดมรรครังษุณี อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
๕	นางสาวปาริชาติ เวียงอินทร์	ลำดับที่ ๔๐ ตามประกาศ คณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕	๗๘๙๖	โรงเรียนวังข่อยพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์

